



บทสรุปผู้บริหาร
การประชุมทางไกล (Web Conference)
การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกล (Web Conference) การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร เพื่อชี้แจงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การระดมทีม Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) เข้าร่วมการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

๑. การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนในภาพรวมไปแล้ว ๑๗ ล้านโดสทั่วประเทศ ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว ๖๐ เปอร์เซ็นต์ โดยกลุ่มผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ในเดือนสิงหาคมจะปรับปริมาณการสนับสนุนวัคซีนให้กับกรุงเทพมหานคร และจัดสรรวัคซีนให้กับส่วนภูมิภาค และให้ดำเนินการฉีดวัคซีนจำนวน ๒ เข็ม ตามแนวทางมาตรฐานของกรมควบคุมโรคกำหนด

การบริหารจัดการวัคซีน Pfizer จำนวน ๑.๕ ล้านโดส ได้ถึงประเทศไทยแล้วในวันนี้ เวลา ๐๔.๓๐ น. ตอนนี้อยู่ในระบบ Cold Chain เพื่อควบคุมอุณหภูมิ และมีแผนจัดสรรให้กับพื้นที่ ในช่วงเดือนต้นสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้ดำเนินการฉีดในกลุ่มเป้าหมายหลัก ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วประเทศ (เข็ม ๓ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน) ๒) ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง และคนท้อง ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป ๓) ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย และคนไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น และ ๔) ทำการศึกษาวิจัย โดยสิ่งที่ควรระวังของวัคซีน Pfizer คือ อาจจะมีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) บางประการ ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและให้ข้อมูลกับผู้ที่มารับวัคซีนมากที่สุด ซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้มีการจัด Training การฉีดวัคซีน Pfizer ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบประชุมทางไกลร่วมกับพื้นที่

๒. การระดมทีม CCRT เข้าร่วมการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การดำเนินงานของทีม CCRT ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมปฏิบัติการใน ๒,๐๐๐ ชุมชนหลัก และ ๑,๐๐๐ ชุมชนที่ยังไม่เป็นทางการของกรุงเทพมหานคร โดยเข้าไปตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และส่งต่อผู้ป่วย เพื่อรับการดูแลแบบ Home Isolation (HI) ต่อไป หากมีอาการรุนแรงจะส่งต่อ ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงร่วมบ้านร่วมงานมาตรวจหาเชื้อ รวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ พร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค

๓. การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานการณ์ยาในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีปริมาณการใช้ยาก่อนข้างสูง จากเดิมใช้เพียง ๔๒% ปัจจุบันมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐% มีจำนวนยากงเหลือ ได้แก่ ยา Favipiravir ๒๐๐ mg จำนวน ๖.๘ ล้านเม็ด สำรองไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค ส่วนยา Remdesivir ๑๐๐ mg จำนวน ๙,๑๒๗ Vial สำรองไว้ที่องค์การเภสัชกรรม และสถานการณ์เวชภัณฑ์บางรายการมีสำรองไว้ใช้ได้ประมาณ ๓ เดือน ซึ่งได้มีแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์โดยงบกลาง/เงินกู้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

ผู้สรุปการประชุม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ผู้ตรวจสรุปการประชุม



ข้อสั่งการประชุมทางไกล (Web Conference)
การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน : นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
๑	เน้นย้ำใช้วัคซีนสลับชนิดในพื้นที่ ขอให้ถือแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ ๑ สำหรับพื้นที่ควบคุม ๑๓ จังหวัด ได้แก่ กทม. ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อัญญา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ ๑.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง สตรีมีครรภ์ (อายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป) ใ้รับวัคซีน AstraZeneca ๒ เข็ม AZ) ให้ฉีดห่างกัน ๑๒ สัปดาห์ ทั้งนี้สามารถฉีดวัคซีนชนิดอื่นได้ ขึ้นกับดุลพินิจแพทย์และวัคซีนที่มี ๑.๒ กลุ่มเป้าหมายอื่น อาจได้รับสูตร AZ-AZ หรือ สูตร SV-AZ ขึ้นกับชนิดของวัคซีนและปริมาณที่มี ๒. สำหรับจังหวัดอื่นนอกเหนือจากข้อ ๑ ให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ ๑ และวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ ให้ฉีดห่างกัน ๓-๔ สัปดาห์ (สูตรหลักใช้ในพื้นที่ทั่วไป)	- สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด - โรงพยาบาลศูนย์ - โรงพยาบาลทั่วไป - โรงพยาบาลชุมชน
๒	จะมีการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีด Sinovac เข็มแรก (สูตร SV-AZ) ตามจำนวนผู้ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มแรกที่ได้รับการบันทึกในฐานข้อมูล MOPH IC เพื่อให้หน่วยบริการสามารถให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง	
๓	ให้แต่ละจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ให้บริการวัคซีนตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ประกอบการติดตามผลการดำเนินงาน	
๔	ให้สำรวจรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการรับวัคซีน Pfizer ฉีดกระตุ้นเข็มที่ ๓ และส่งข้อมูลไปยังกรมควบคุมโรค	
๕	ให้จังหวัดบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน และรายงานวัคซีนคงคลังประจำวัน ผ่านระบบบันทึกข้อมูลคงคลังของกรมควบคุมโรคให้เป็นปัจจุบัน	
การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
๖	ให้บันทึกข้อมูลการใช้ยาและเวชภัณฑ์ โดยให้บันทึกรายงานทรัพยากรคงคลังให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ https://co-ward.moph.go.th	

งานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

ผู้บันทึกข้อสั่งการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ผู้ตรวจข้อสั่งการ

(นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข